



ที่ ดศ ๐๔๑๒/ว ๑๑

กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการ  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "DIGITAL RUN 2018"

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับรายละเอียดการจัดกิจกรรมฯ

จำนวน ๒ ชุด

ด้วยกองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "DIGITAL RUN 2018" ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพละนาามัยที่ดี รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บุคคลทั่วไป ได้รู้จักสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานส่วนหนึ่ง จะมอบให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย

ในการนี้ กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านโปรดประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้แก่บุคลากรหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ [www.onde.go.th](http://www.onde.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "DIGITAL RUN 2018" ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองทุนสวัสดิการ สดช. คณะอนุกรรมการจัดการรายได้

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๖๕๒



## หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสังคม(Social Development) นอกจากจะจัดให้มีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก(Assistive Technology) สำหรับคนพิการแต่ละประเภท เช่น โปรแกรมอ่านจอภาพ คอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ เครื่องสแกนมัลติฟังก์ชัน โปรแกรม Zoom text เครื่องอ่านหนังสือเสียง PC Notebook ฯลฯ แล้ว สำนักงานฯ ยังมีความตั้งใจที่จะช่วยให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และเสริมสร้างความเสมอภาคในทุกมิติ(Non-Discrimination and Equality) โดยการจัดให้มีการแข่งขันการเดิน - วิ่งการกุศล (Digital Run 2018) เพื่อหาทุนสนับสนุนคนพิการไทย ให้ได้รับสิทธิที่ได้รับบริการยอมรับว่ามีความสามารถตามกฎหมายบนพื้นฐานอันเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังนำรายได้ดังกล่าวสมทบกองทุนสวัสดิการ สศช. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของ สศช. ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัย



## วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อจัดสวัสดิการให้บุคลากรของ สศช. ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัย และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย เช่น ส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆ งานด้านการฝึกอบรม การผลิต การพัฒนาเครื่องช่วยอุปกรณ์คนพิการ รวมถึงการจัดหารและผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการทั่วประเทศ



## กำหนดการ

### วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 (EXPO DAY)

เวลา 11.00 – 18.00 น. จำหน่ายบัตร รับสมัครเพิ่มเติม ลงทะเบียนและรับเบอร์วิ่ง (BIB) + เสื้อที่ระลึก

### วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

เวลา 05.00 – 05.30 น. นักกีฬาวิ่งมีบัตรารอ  
ระยะเวลา 10 กม. และ  
เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าพื้นที่  
เวลา 05.30 – 05.45 น. อบอุ่นร่างกาย  
เวลา 05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  
ปล่อยตัวนักกีฬา  
วิ่งมีบัตรารอ  
ระยะเวลา 10 กม.

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาเดิน – วิ่ง

ระยะเวลา 5 กม.

เวลา 08.00 – 09.00 น. พิธีมอบของรางวัลชนะเลิศ  
และจับฉลากเพื่อลุ้นรางวัล  
ปิดการแข่งขัน



การแข่งขันชิงรางวัลสำหรับคนพิการ  
เช่น แข่งขันคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย  
(Wheelchair) หรือคนพิการทางการมองเห็น  
(จะมีผู้นำวิ่งโดยจิตอาสา) เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย